

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 448\* Năm 9/ 2020 \* Chúa nhật 01/ 11/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

*Ánh thư mục tử*

*Lm. Ernest Nguyễn Văn Hoàng*

Giáo hội Công giáo bước vào tháng 11, tháng các linh hồn. Ngày 1/11 Giáo hội mừng lễ các thánh, những người được hưởng vinh quang trên Thiên quốc, những người được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa trên Nước trời. Giáo hội vẫn mừng các thánh vào các ngày trong năm nhưng Giáo hội cũng không thể mừng tất cả các thánh trên trời nên cùng mừng chung trong tháng 11. Các vị thánh là những vị đã có một đời sống biết tin và liên kết với Đức Kitô là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Vì thế, nên thánh không chỉ do nỗ lực hay công trạng của con người, mà do ân sủng của Thiên Chúa, do Đức Kitô cứu chuộc. Như thế, vị thánh không phải chỉ là người cả đời thánh thiện nhưng là người biết chạy đến lòng thương xót của Chúa khi vấp vấp, sa ngã, lỗi tội và yếu đuối. Vị thánh là người biết bám chặt lấy Chúa là cội nguồn của sự thánh thiện.

Tháng các linh hồn cũng là dịp để người công giáo nhớ đến những người đã qua đời nhưng còn ở luyện ngục. Đó là những người cần được thanh tẩy sạch hết mọi vết nhơ để có thể ở bên Chúa là Đấng Tinh tuyền. Thực ra chúng ta vẫn luôn nhớ đến những người đã qua đời trong thánh lễ hàng ngày, trong lời cầu nguyện, trong việc dâng các hy sinh, trong việc đền bù thay những gì mà người ở luyện tội còn vướng mắc (thí dụ về phép công bằng) chứ không chỉ trong tháng 11 mà thôi.

Lời cầu nguyện mang tính hiệp thông với người đã qua đời diễn tả lòng hiếu thảo với người quá cố khi những người đó là ông bà tổ tiên, thân nhân. Lời cầu nguyện đó cũng có thể diễn tả lòng yêu thương của chúng ta đối với những người bạn thân hay ít thân như một sự hiệp thông với người đã khuất. Xin Chúa cho các linh hồn được nghỉ yên trong Chúa.



# TRANG SỐNG LỜI CHÚA

01/11/2020 CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN A

## PHÚC CHO NGƯỜI HIỀN LÀNH

**“Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.” (Mt 5,4)**

**Suy niệm:** Tục ngữ Việt có câu: “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe.” Điều đó thật đúng, vì trong đời sống xã hội, người hiền lành, nói năng dịu dàng, giao tiếp lịch thiệp là khôn bởi vì ai cũng thích tiếp xúc làm bạn với những người như thế. Ở đây, Chúa Giê-su dạy sống “hiền lành” không chỉ như một nghệ thuật sống, hay như một kỹ năng để thành công ở đời. Hiền lành là nhân đức của người khiêm nhường, cậy trông, tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, chứ không cậy dựa vào sức riêng của mình. Chúa Giê-su dạy ta học với Ngài vì Ngài “*có lòng hiền hậu và khiêm nhường*” (Mt 11,29). Đức Giê-su nên gương mẫu hoàn hảo của đức “hiền lành” khi Ngài tự hủy ý riêng của mình để chu toàn thánh ý Chúa Cha, là giang tay chịu chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại.

**Mời Ban:** Các thánh là những người “hiền lành” theo gương Chúa Giê-su. Các ngài luôn cậy trông, tín thác và vững tin vào Chúa dẫu các ngài phải đương đầu với bao khó khăn, bách hại để tuyên xưng niềm tin của mình. Bạn hãy noi gương các ngài để được hưởng phúc “Đất Hứa” làm gia nghiệp.

**Sống Lời Chúa:** Bạn tập sống hiền lành với mọi người, sẵn sàng nhường phần hơn về lợi ích cho người khác. Đồng thời, bạn hãy luôn cậy dựa vào Chúa, luôn chạy đến với Chúa trước hết, cầu khẩn Chúa trước hết, trong mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống.

**Cầu nguyện:** *Chúa chăm sóc cuộc đời người thiện hảo, gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm. Hãy trông chờ Chúa, giữ vững đường lối Người, rồi Người sẽ cất nhắc bạn lên và ban đất hứa làm gia nghiệp. (Tv 37,18.34)*



## TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ Các điều kiện lãnh **Ơn Toàn Xá** trong tháng 11 được điều chỉnh Toà Ân giải Tối cao đã nhận được nhiều thỉnh nguyện của các mục tử xin cho việc thực hành đạo đức “cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời” được thực hiện phù hợp với bối cảnh đại dịch, Toà Ân giải Tối cao đã quyết định: “**Ơn Toàn Xá** được ban cho những ai viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, thông thường chỉ trong những ngày từ 1-8.11, có thể

chuyển sang các ngày khác đến hết tháng 11. Những ngày này, mỗi tín hữu tự chọn, có thể tách biệt nhau” (không cần các ngày liên tiếp).

Ngoài ra, sắc lệnh cũng điều chỉnh việc lãnh nhận Ôn Toàn Xá vào ngày 2.11, ngày lễ “cầu nguyện cho các tín hữu qua đời”, khi viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện, đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính, có thể dời không chỉ vào ngày Chúa Nhật trước hoặc sau đó, hoặc vào ngày lễ Các Thánh, mà còn có thể vào một ngày nào khác của tháng 11, do mỗi tín hữu tự chọn.

Những người già, người bệnh hoặc những ai vì lý do nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà, cũng có thể lãnh nhận Ôn Toàn Xá, miễn là họ hiệp nhất thiêng liêng với các tín hữu khác, hoàn toàn xa lánh tội lỗi và với ý hướng thực hành ba điều kiện thông thường: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Họ có thể làm việc này trước một bức ảnh Chúa Giêsu hay Đức Mẹ, đọc kinh cầu cho những người đã qua đời hoặc một bài đọc Kinh Thánh vv... để dâng cho Chúa những đau khổ và khó khăn của mình.

Sắc lệnh cũng kêu gọi các linh mục, trong năng quyền của mình, quảng đại cử hành Bí tích Giải Tội và trao Minh Thánh Chúa cho bệnh nhân. Đồng thời, vì lợi ích cho các linh hồn trong Luyện ngục, tất cả các linh mục đều được mời gọi cử hành ba Thánh Lễ trong ngày cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, theo Tông hiến Incruentum Altaris, do Đức Benedictô XV ban hành 10.08.1915.

### ❖ Các buổi tiếp kiến chung của ĐTC vào thứ Tư hàng tuần lại trở về hình thức online

Thông cáo Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết từ thứ Tư 4/11, ĐTC sẽ tiếp kiến chung và diễn giải các bài giáo lý qua video trực tiếp từ Dinh Tông tòa, “để tránh các nguy hiểm về sức khỏe cho các tín hữu tham dự”. Theo Vatican, quyết định này được đưa ra sau khi có một người tham dự buổi tiếp kiến ngày 21/10 bị dương tính với virus corona.

Từ thứ Tư 2/9, sau hơn 6 tháng tiếp kiến chung online, các tín hữu được tham dự trực tiếp buổi tiếp kiến chung của ĐTC được tổ chức tại sân Damaso trong Vatican, với khoảng 500 người tham dự. Trong những lần này, trước khi bắt đầu, ĐTC đi dọc sân, dừng lại trò chuyện với nhiều tín hữu.

Từ tháng 10, các buổi tiếp kiến được tổ chức tại đại thánh đường Phaolô VI và ĐTC giữ khoảng cách với các tín hữu khi số ca nhiễm tại châu Âu đang tăng mạnh. Ngài không đi dọc hội trường để chào các tín hữu, nhưng đi ra từ cửa bên cạnh lễ đài.

Chính phủ Ý đã đưa ra các quy định mới khi số ca nhiễm Covid lại gia tăng. Các quy định bao gồm việc cấm các tụ họp trong nhà và ngoài trời, trừ sinh hoạt tôn giáo, và từ 6 giờ chiều, các quán bar và nhà hàng không được đón khách ăn uống tại chỗ.

## ❖ Lần đầu tiên sau 10 năm một giáo phận của Tây Ban Nha mới có một phó tế được thụ phong

Sau 10 năm khan hiếm ơn gọi, không có lễ phong chức linh mục hay phó tế nào, hôm Chúa Nhật 25/10 vừa qua giáo phận Segovia ở Tây Ban Nha đã cử hành lễ phong chức phó tế cho Álvaro Marín, một chủng sinh 24 tuổi, tại nhà thờ chính tòa của giáo phận.

Trong lễ phong chức phó tế, Đức cha César Franco của giáo phận Segovia nói: “Giáo phận vui mừng về việc phong chức phó tế này. Tạ ơn Chúa cho tân phó tế, cho gia đình đã nuôi dạy thầy trong đức tin, cho giáo xứ thánh Têrêsa nơi thầy đã khám phá ơn gọi của mình, và cho chủng viện nơi thầy đã trưởng thành cho đến giờ phút này. Một ơn gọi là một quà tặng vô cùng lớn lao”. Đức cha nói thêm: “Trong thời gian này, khi mà ơn gọi linh mục là một điều quý hiếm, thầy Álvaro nhìn vào đời sống mới của mình với niềm vui và trách nhiệm, vì biết rằng Chúa luôn hướng dẫn con đường của thầy với bàn tay vững chắc”.

Trong một cuộc phỏng vấn, thầy Álvaro cho biết thầy đã bắt đầu cảm thấy ơn gọi vào năm 15 tuổi. Một trong những thời điểm quan trọng trong việc khám phá ơn gọi của thầy là khi bố của thầy qua đời. Biến cố này như một cú đánh, thúc đẩy thầy xem xét nghiêm túc ơn gọi của mình hơn và nhắc nhở thầy thưa “vâng” với Chúa và gia nhập chủng viện.

Theo thống kê năm 2017, giáo phận Segovia có gần 150.000 tín hữu, chiếm 96% dân số khu vực. Giáo phận có 181 linh mục triều và dòng, 339 nam tu và nữ tu, và chỉ có 1 chủng sinh.



## **TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ**

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

## ❖ Mừng bốn mạng cha sở.

7.11 lễ thánh Ernest, Bốn mạng cha sở. Toàn thể Giáo xứ xin được chúc mừng cha nhân ngày bốn mạng. Xin Chúa qua lời bầu cử của thánh nhân xuống muôn ơn lành hồn xác cho cha để cha chu toàn mọi trách nhiệm mà Chúa và Giáo Hội trao phó. Thánh lễ mừng bốn mạng và cầu nguyện cho ngài sẽ được cử hành lúc 17g30 ngày thứ sáu 6.11.2020. Xin cộng đoàn đến hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho ngài.

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: Gia đình Bác Sĩ Hữu Đức: 2.000.000đ.